

BIZโรดโชว์11จังหวัด

■ จุดเด่นเครื่องมือรักษามะเร็งโตลูกค้าโรงพยาบาลใหญ่เพียง

โพสต์ทูเดย์- บิสซิเนสโกลด์แมนส์สร้างความเชื่อมั่นทั่วไทย ก่อนขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เข้าตลาดเอ็ม เอ ไอ ไตรมาส 3

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ (BIZ) ผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง การให้บริการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เน้นการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสี เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเดินสายนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้แก่นักลงทุนทั่วประเทศทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ราชบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา และจะปิดท้ายที่กรุงเทพฯ

"การโรดโชว์ครั้งนี้ จะมีการนำเสนอข้อมูลของ BIZ ทั้งการดำเนินงานและแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะทำให้ นักลงทุนรู้จักและมีความเข้าใจในธุรกิจ

มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โดยมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี" นายสมพงษ์ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก จุดเด่นคือตัวผลิตภัณฑ์ (ชุดเครื่องฉายรังสีและเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุดระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ชุดทวนสอบคุณภาพและปริมาณรังสี เป็นต้น) ที่เป็นผู้จำหน่ายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะทางใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี กับสินค้าเครื่องมือแพทย์ และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทำให้สามารถ

ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับลูกค้าของ BIZ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมืออยู่ในระดับสูง และด้วยจุดเด่นของ BIZ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีรักษา ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จะทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

(2556-2558) มีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย
ประมาณ 7-10%

ด้าน นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้
จัดการ สายงานวานิชธนกิจ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะผู้
จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่ายหุ้น มั่นใจว่า BIZ จะได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี บริษัท
มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การแพทย์
เฉพาะทาง โดยมีประสบการณ์ยาวนาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามา
โดยตลอด ปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างดี
ในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์
ด้านรังสีรักษา เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งให้แก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน คาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพี
โอจำนวน 100 ล้านหุ้นและคาดว่าจะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) ได้ในช่วงไตรมาส 3/2559